



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำกัดจำนวนสมาชิกที่จะเข้าประชุมไม่เกิน ๓๐๐ คน เพื่อปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. และศบค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ สอ.สธ. ๐๑๐๑/ว ๙๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ มีสมาชิกสนใจตอบรับเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิก ๓๐๐ คนแรกที่ตอบรับเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ โดยเรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษรดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการเข้าประชุมและสหกรณ์จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าประชุมเมื่อประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที สำหรับสมาชิกท่านอื่นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ผ่านสื่อออนไลน์ของสหกรณ์ ได้ทางเฟสบุ๊คที่ [www.facebook.com/dlasaving](http://www.facebook.com/dlasaving) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศบค.พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกที่เข้าประชุมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและนอกห้องประชุม รวมทั้งในขณะสนทนาพูดคุยกัน โดยสมาชิกทุกคนที่เข้าประชุมต้องนำไปรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส (๓ เข็ม) หรือหนังสือรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงนับถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย หากท่านไม่สามารถนำมาแสดงได้ สหกรณ์ฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมและงดลงทะเบียนเป็นผู้เข้าประชุม โดยท่านจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด